

Ilan sa mga Himala Niya

Tunay na ang pinakasukdulan sa mga himala niya ay ang Marangal na Qur'an, ang himala na mananatili hanggang sa pag-dating ng Huling Sandali, na dumaig sa mga matatas sa wikang Arabe, gumulat sa mga magaling sa wikang Arabe at hinamon ni Allah ang lahat sa pamamagitan nito na magbigay ng sampung kabanatang tulad nito, o magbigay ng isang kabanata o kahit ng isang talata na tulad nito. Sinaksihan ng mga Mushrik ang mahi-malang katangian ng Qur'an.

Ang ilan sa mga himala niya: Nang hiniling sa kanya ng mga Mushrik isang araw na magpakita siya sa kanila ng isang himala ay ipinakita niya sa kanila ang pagkabiya ng buwan. Nabiyak ang buwan hanggang sa ito ay maging dalawang bahagi. Ang pagbukal ng tubig sa pagitan ng mga daliri niya ay naganap ng ilang ulit. Nagluwalhati kay Allah ang maliit na bato sa palad niya. Pagka-tapos ay inilagay niya ito sa palad ni Abú Bakr (RA), pagkatapos ay sa palad ni 'Umar (RA), pagkatapos ay sa palad ni 'Uthmán (RA), na nagpatuloy sa pagluwalhati.

Naririnig nila noon ang pagluwalhati kay Allah ng pagkain sa tabi niya habang ito ay kinakain. Bumati sa kanya ang mga bato at ang mga punong-kahoy. Kinausap siya ng braso ng tupang may lason na ibinigay sa kanya ng isang babaing Hudyo na nagnanais na pumatay sa kanya sa pamamagitan ng lason.

Nang hiniling sa kanya ng isang Arabe na taga-disyerto na pakitaan niya ito ng himala ay nag-utos siya sa isang punong-kahoy at pumunta iyon sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya iyon at bumalik iyon sa kinalalagyan niyon. Sinalat niya ang utong ng inahing tupa na walang gatas at nagkaroon ito ng gatas. Ginatasan niya ito, uminom siya, at pinainom niya si Abú Bakr (RA). Dumura siya sa mga mata ni 'Alfý ibnu Abí Tálíb (RA) noong ito ay nagkaroon ng namamagang mata at gumaling naman ang mga ito kaagad-agad. Nasugatan ang isang lalaki sa mga Kasamahan niya kaya hinipo niya ang tama at gumaling ito kaagad.

Dumalangin siya para kay Anas ibnu Málík (RA) na magka-roon ng mahabang buhay, maraming yaman at anak, at na pagpa-lain ito ni Allah sa mga ito. Nagkaroon ito ng 120 anak. Ang mga punong datiles nito ay namumunga nang dalawang beses sa isang taon, gayong ang nalalaman ng lahat tungkol sa datiles ay na ito ay namumunga ng isang ulit sa isang taon. Nabuhay ito nang 120 taon.

Idinaing sa kanya ng isa sa mga Kasamahan Niya ang tagtuyot habang siya ay nasa pulpito kaya iniangat niya ang mga kamay niya na dumadalangin kay Allah noong ang langit ay walang ulap. Namuo ang mga ulap na kasinlaki ng mga bundok. Bumuhos ang malakas na ulan hanggang sa sumunod na Biyernes hanggang sa idinaing naman sa kanya ang dami ng ulan. Kaya nanalangin na naman siya kay Allah at tumigil ang ulan. Lumabas ang mga tao na naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw.

Pinakain niya ang isang libong lalaking lumahok sa labanan sa bambang ng isang salop na trigo at isang kambing. Nabusog silang lahat at umalis sila samantalang ang pagkain ay hindi naba-wasan ng anuman. Pinakain niya rin ang mga taong ito ng kaun-ting datiles na dinala ng anak na babae ni Bashír ibnu Sa'd (RA) na para lamang sana sa ama at amain nito sa ina. Pinakain din niya ang buong hukbo mula sa baon ni Abú Hurayrah (RA) hanggang sa nabusog sila.

Lumabas siya sa bahay habang may isandaang Quraysh na naghihintay sa kanya upang patayin siya at hinagisan niya ang mga mukha nila ng alikabok, umalis siya, at hindi nila siya nakita. Sinun-dan siya ni Suráqah ibnu Málík upang patayin. Ngunit noong naka-lapit na ito sa kanya ay nanalangin siya laban dito kaya lumubog sa lupa ang mga paa ng kabayo nito.